

Số: 155/CV-TTr
“V/v xử lý đơn của công dân”

Đắk R' Lấp, ngày 10 tháng 08 năm 2023

Kính gửi: bà Nguyễn Thúy Hoa
Địa chỉ: khu phố 2, Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Ngày 3/8/2023 UBND huyện nhận đơn đơn của bà Nguyễn Thúy Hoa trú tại khu phố 2, Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Đơn đề ngày 31/07/2023.

Tóm tắt nội dung đơn:

- Kiến nghị công ty TNHH SONCONS tiến hành thi công trên mảnh đất của gia đình bà tại thôn 17, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R' lấp, tỉnh Đắk Nông khi gia đình bà chưa nhận tiền đền bù đất và tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi để thực hiện dự án đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê (do Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư).

- Tố cáo ông Trần Đức Văn (không ghi rõ địa chỉ) có hành vi lừa đảo, chiếm đất của gia đình bà cho công ty TNHH Xây dựng SONCONS thuê để xây dựng khu phụ trợ, lán trại phục vụ thi công.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện giao cho Thanh tra huyện tham mưu xử lý đơn theo quy định.

Căn cứ nội dung đơn và các tài liệu kèm theo, Thanh tra huyện nhận thấy:

Trước đây, ngày 19/5/2013 UBND huyện đã nhận được đơn của bà Nguyễn Thúy Hoa liên quan đến nội dung kiến nghị công ty TNHH SONCONS đã tiến hành thi công trên mảnh đất của gia đình bà tại thôn 17, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R' lấp, tỉnh Đắk Nông khi gia đình bà chưa nhận tiền đền bù đất và tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi để thực hiện dự án đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê (do Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông là chủ đầu tư). Sau khi nhận được đơn trên, UBND huyện đã giao cho Thanh tra huyện tham mưu xử lý theo quy định. Qua xem xét nội dung đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông.

Ngày 22/5/2023 Thanh tra huyện đã chuyển đơn của bà Nguyễn Thúy Hoa đến Ban Quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông để xem xét giải quyết theo thẩm quyền theo phiếu chuyển đơn số 74/PCĐ-TTr ngày 22/5/2023. Ngày 5/6/2023 Ban Quản lý các Dự án Đầu tư xây dựng đã ban hành công văn số 671/BQL-DA2 trả lời đơn cho bà Nguyễn Thúy Hoa theo quy định.

Như vậy nội dung này đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trường hợp xét thấy nội dung này hiện nay chưa được giải quyết dứt điểm, đề nghị bà có đơn gửi Ban Quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông để được giải quyết theo quy định.

Đối với nội dung tố cáo ông Trần Đức Văn có hành vi lừa đảo, chiếm đất của gia đình bà cho công ty TNHH Xây dựng SONCONS thuê để xây dựng khu phụ trợ, lán trại phục vụ thi công. Đề nghị bà gửi đơn đến cơ quan cảnh sát Điều tra công an huyện Đắk R'lấp để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Trên đây là xử lý đơn của Thanh tra huyện Đắk R'Lấp đối với nội dung đơn của bà Nguyễn Thúy Hoa trú tại khu phố 2, Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; (b/cáo)
- Lưu: VT, HS.

CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Văn Đông